

Số: /BC-TT.HĐND

Gia Bình, ngày tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả công tác quý III Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, Thường trực HĐND huyện Gia Bình báo cáo kết quả công tác quý III; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2024, như sau:

I. Kết quả hoạt động HĐND huyện quý III năm 2024

1. Tổ chức các Kỳ họp HĐND huyện

Trong quý III/2024, HĐND huyện Gia Bình đã tổ chức 02 kỳ họp: kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) và kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- **Kỳ họp thứ 9** (*phiên thường lệ giữa năm 2024*): tại kỳ họp các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, đánh giá khách quan và toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đặc biệt là phân tích, làm rõ các nguyên nhân chủ quan, các chỉ tiêu kết quả còn thấp để xem xét, đề ra các giải pháp quyết liệt, sát thực nhằm tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tiến hành biểu quyết thông qua **10** Nghị quyết với các nội dung quan trọng.

- **Kỳ họp thứ 10** (*kỳ họp chuyên đề*) của HĐND huyện: HĐND huyện đã tiến hành nội dung công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền, đồng thời xem xét, cho ý kiến đối với các Tờ trình của UBND huyện. Tiến hành biểu quyết thông qua **11** nghị quyết, gồm các nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu cử các chức danh: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 7); Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí thưởng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Gia Bình năm 2024; Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ QL17 đi thôn Xuân Lai; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán, bổ sung kinh phí năm 2024.

- Công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của các kỳ họp được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định. Công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của kỳ họp được Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện tiến hành đầy đủ, nghiêm túc đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

- Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện xây dựng báo cáo kết quả kỳ họp để đại biểu báo cáo với cử tri; chỉ đạo các Ban HĐND huyện phối hợp với Văn phòng HĐND- UBND huyện thực hiện tốt công tác tổng hợp, báo cáo, hoàn thiện và phát hành Nghị quyết, văn bản, lưu trữ hồ sơ kỳ họp của HĐND huyện đảm bảo theo quy định.

2. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

- Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã duy trì đều đặn các phiên họp, giao ban hằng tháng theo quy định.

- Thường trực HĐND huyện hướng dẫn Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả tổ chức kỳ họp về Thường trực HĐND huyện theo đúng quy định.

- *Công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC của công dân:* Duy trì, bảo đảm chế độ tiếp dân theo lịch vào các ngày 15 và 30 hằng tháng, đón đọc các ngành, địa phương, UBND các cấp giải quyết đơn thư theo thẩm quyền. Trong Quý III/2024, đã tiếp 33 lượt công dân (40 người) với 17 vụ việc; đã chuyển đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Các hoạt động khác: Thường trực HĐND huyện thường xuyên dự các cuộc họp giao ban tuần của lãnh đạo UBND huyện; dự các phiên họp UBND huyện thường kỳ hàng tháng để nắm bắt tình hình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND và việc thực thi chính sách pháp luật trên địa bàn. Tham dự các kỳ họp (thứ 18, 19, 20 và 21) HĐND tỉnh; dự và chỉ đạo các kỳ họp thường lệ giữa năm và chuyên đề năm 2024 tại các xã, thị trấn; tiếp xúc cử tri và báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND huyện khóa XX; Gặp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Gia Bình (01/9/1999 - 01/9/2024); Tham dự TXCT trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri xã Xuân Lai.

- Thường trực HĐND huyện phối hợp với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh V/v giám sát việc xử lý các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện.

3. Hoạt động của các Ban của HĐND huyện:

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác của các Ban và sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện; chương trình công

tác năm 2024 của Ban theo kế hoạch đã được Thường trực HĐND huyện nhất trí thông qua.

Các Ban HĐND huyện đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của huyện trong hoạt động khảo sát, giám sát, nghiên cứu và xây dựng các báo cáo kịp thời. Lãnh đạo Ban và các thành viên đã duy trì hoạt động của Ban theo quy định; tham gia các hoạt động, các cuộc họp của Thường trực, của các cơ quan, đơn vị tổ chức. Tham dự kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND các xã, thị trấn nơi ứng cử, tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, 10 của HĐND huyện.

Ngoài hoạt động chung, các Ban chủ động thực hiện chương trình giám sát theo kế hoạch của Ban, cụ thể:

Ban Pháp chế: Triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và quốc phòng toàn dân tại UBND các xã, thị trấn.

Ban kinh tế - xã hội: Xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.

4. Hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện:

Trong quý III, các đại biểu - Tổ đại biểu HĐND huyện tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm quốc phòng quân sự địa phương và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Nghiên cứu tài liệu, tham gia có hiệu quả các nội dung theo chương trình kỳ họp thứ 9 kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; kỳ họp thừa 10 (chuyên đề) của HĐND huyện và tuyên truyền kết quả kỳ họp; Tham dự kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND các xã, thị trấn nơi ứng cử, tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9,10 của HĐND huyện.

5. Hoạt động của HĐND các xã, thị trấn:

Hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trong Quý III/2024 được duy trì ổn định, đúng quy định của luật. Thường xuyên quan tâm đến đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; chủ động nghiên cứu, nâng cao nhận thức pháp luật, các nghị định, thông tư, hướng dẫn để xác định rõ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND, của Thường trực HĐND cấp xã. Thực hiện nghiêm túc hoạt động giám sát thường xuyên và Hoạt động tiếp công dân, đơn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở góp phần ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

6. Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND các cấp:

Văn phòng HĐND&UBND huyện, cán bộ giúp việc HĐND cấp xã đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ; cung cấp tài liệu, thu thập thông tin và đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của HĐND theo luật định; tham mưu, phục vụ tốt các phiên họp của Thường trực HĐND. Đã chủ động tham mưu, giúp

Thường trực HĐND cải tiến, đổi mới trong công tác phối hợp, chuẩn bị, điều hành kỳ họp HĐND qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, cấp xã trong thời gian vừa qua.

II. Đánh giá chung

Trong quý III/2024, Thường trực HĐND huyện đã bám sát những nội dung, kế hoạch, chương trình công tác của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát những nhiệm vụ cần tập trung tổ chức thực hiện.

Thường trực HĐND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024); kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Xây dựng kế hoạch giao ban Quý III năm 2024 giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; Duy trì và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện và các cơ quan liên quan.

Các Ban HĐND huyện đã triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra, đảm bảo thời gian và quy định; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm của Ban và sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện; thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện...

Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của HĐND huyện; chủ động trong hoạt động phối hợp giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện trên địa bàn; thực hiện tốt công tác phối hợp với UBMTTQ các cấp trong hoạt động tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tham dự kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND huyện, kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn ứng cử...

Tuy nhiên, hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND trong việc triển khai thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề còn chưa kịp thời theo kế hoạch; Chỉ đạo việc thảo luận, chất vấn của các đại biểu HĐND tại kỳ họp còn hạn chế, chưa mạnh dạn, sôi nổi; Việc kiểm tra, giám sát và đôn đốc của Thường trực HĐND đối với các cơ quan hữu quan trong tổ chức giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri còn có việc chưa kịp thời.

III. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2024

Thực hiện chương trình công tác năm, trong quý IV/2024, Thường trực HĐND huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thường trực HĐND huyện

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ đại biểu HĐND huyện triển khai kế hoạch và tổ chức các hoạt động của Tổ đại biểu.

- Tổ chức giao ban Thường trực HĐND với các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III và IV/2024.

- Phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát về tình hình KT-XH năm 2024 trên địa bàn huyện.

- Thường trực HĐND huyện phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBND, UBMTTQ huyện và các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND các cấp; phối hợp với Đoàn ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Ninh và UB MTTQ tỉnh, huyện tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của các vị đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện.

- Duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư theo thẩm quyền. Thường trực HĐND huyện tiếp tục kiểm tra việc tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện.

- Chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp chuyên đề và thường lệ cuối năm 2024 của HĐND huyện khóa XX. Chỉ đạo các đại biểu HĐND huyện tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND xã, thị trấn nơi ứng cử, báo cáo kết quả và Nghị quyết kỳ họp HĐND huyện theo quy định.

2. Các Ban của HĐND huyện

Triển khai các hoạt động khảo sát, giám sát theo kế hoạch; thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp của HĐND huyện; tham gia đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND huyện; tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, tham gia tiếp công dân theo quy định. Tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2024 của Ban, xây dựng chương trình công tác năm 2025. Tham gia các hoạt động khác theo sự chỉ đạo, phân công của Thường trực HĐND huyện.

Các Ban HĐND huyện phối hợp tổ chức thẩm tra đối với các nội dung của UBND huyện trình xin ý kiến Thường trực HĐND huyện trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND huyện (nếu có). Ngoài hoạt động chung, các Ban chủ động thực hiện chương trình công tác theo kế hoạch của Ban, cụ thể:

Ban Pháp chế: Tổ chức giám sát việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và quốc phòng toàn dân tại UBND các xã, thị trấn.

Ban kinh tế - xã hội: Tổ chức giám sát về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.

3. Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện

Tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Kịp thời nắm bắt tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn ứng cử.

Tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tới kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.

4. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Căn cứ vào chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng chủ động tham mưu, đề xuất phục vụ các hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện đảm bảo kịp thời. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện.

Trên đây là kết quả kết quả công tác quý III và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2024 của HĐND huyện Gia Bình./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh; |
- TT Huyện uỷ; | (b/c);
- TT HĐND-UBND-UBMTTQ huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- CVP, các Phó CVP, lưu VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thế Khâm